

## Lễ giao giải trực tuyến: “Vinh danh tài năng – Ươm mầm tri thức”

---

### Phần 3: Hỗ trợ du học toàn diện từ HSBC Premier

Như vậy, mười ba thí sinh tài năng đã được vinh danh, và mười ba du học sinh cũng sẽ được nhận các suất học bổng tiền mặt để hỗ trợ một phần cho tài chính khi học tập tại nước ngoài.

Tôi xin cảm ơn HSBC Premier đã đồng hành cùng IDP, đã tài trợ quỹ học bổng này. Để chuẩn bị cho hành trình du học thì việc hoạch định tài chính là vô cùng quan trọng, tận dụng thế mạnh kết nối toàn cầu cùng các đặc quyền tài chính quốc tế chuyên biệt, HSBC Premier mong muốn trở thành bộ phận vững chắc giúp các nhân tố sáng giá chinh phục hoài bão và khám phá những tiềm năng vô hạn trong tương lai thông qua học bổng chấp cánh ước mơ du học. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu hỗ trợ hoạch định du học của HSBC Premier qua phần chia sẻ của bà Nguyễn Thanh Trang – trưởng bộ phận Marketing của phân khúc khách hàng cao cấp của HSBC Việt Nam.

Xin cảm ơn Mai Anh, rất cảm ơn phần chia sẻ của 3 thí sinh, các bạn ở đây thì chắc hẳn có một số bạn đang ở Việt Nam và có một số bạn đã bắt đầu hành trình du học của mình. Trên cơ bản thì các bạn sẽ cần chuẩn bị rất kỹ về việc chọn trường, chuẩn bị hồ sơ xin nhập học, lập kế hoạch học tập và visa và chọn chỗ ở. Tôi tin rằng là bạn sẽ phải có những bước chuẩn bị đó. Thế thì tôi xin phép chia sẻ những chuẩn bị cần có trên phương diện quản lý tài chính.

Quản lý tài chính với các bạn trẻ là một khái niệm đang ngày càng phổ biến và được quan tâm thì phần lớn các bạn và đặc biệt là các bạn thí sinh trong chương trình này đều hiểu rằng sẽ phải tính toán cho thật kỹ khoản tiền mình có được, cụ thể là phần lớn tiền từ cha mẹ, học bổng hoặc là khoản chi tiêu cho du học. Thì thông thường các bạn sẽ tìm ra cho mình một tỷ lệ, ví dụ như 70%:20%:10% hoặc 50%:30%:20% để cho các hoạt động thiết yếu dự phòng, hoặc các khoản đầu tư cá nhân, ví dụ như là vui chơi, phát triển bản thân hay là đi du lịch. Thì tôi cũng chia sẻ với các bạn là không có tỷ lệ nào là đúng 100% tại vì mỗi bạn sẽ có một cách phân bổ chi tiêu phù hợp và quan trọng là chúng ta đã có đặt kế hoạch thì đó là một sự thành công rồi. Cũng có những bạn có thể nói là rất là nghĩ đến tương lai ví dụ như các bạn cũng nghĩ tiết kiệm từ việc thay vì đi ăn nhà hàng thì mình có thể tự nấu ăn hoặc là chia sẻ chi phí với các bạn du học sinh và cũng có bạn dự tính kiếm việc làm thêm. Thì có rất là nhiều ý kiến đa chiều về việc kiếm làm thêm để tăng thu nhập. Tuy nhiên thì với kinh nghiệm của một người từng đi du học thì tôi nghĩ rằng hãy để việc làm thêm của các bạn trở thành

những trải nghiệm hơn là cái trách nhiệm. Mình cũng không nên đặt quá nặng vào nó để thay vào đó là mình sẽ học những kinh nghiệm để sau này mình có nền tảng tốt cho việc làm sau khi ra trường. Và việc chính của mình vẫn sẽ là đảm bảo việc học hành.

Như vậy, khi quản lý được chi tiêu của bản thân, bạn sẽ có thể tự chủ được cuộc sống độc lập của mình và khi không có cha mẹ bên cạnh và không phải lúc nào cũng có sự trợ giúp tức thời của gia đình. Xin nhờ quay trở lại slide trước ạ

Rồi sau khi quản lý chi tiêu của cá nhân xong thì với số tiền bạn đang giữ thì bạn để đâu? Bạn nên có tài khoản ở nước ngoài nơi mà bạn đang du học. Với tài khoản đó, bạn có thể chuyển khoản Internet Banking hoặc sử dụng Mobile Banking. Bạn có thể thanh toán, thẻ tín dụng. Với những công cụ đó thì bạn có thể để tiền trong tài khoản một cách rất an toàn. Như các bạn cũng biết, với covid hiện giờ cũng ta cũng rất hạn chế sử dụng tiền mặt và giảm thiểu rủi ro mất cắp tiền mặt. Đa phần thì các bạn thường mở thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế VISA Mastercard hoặc là do các tổ chức quốc tế khác phát hành. Thường các bạn sẽ có thẻ đó ở Việt Nam trước để sử dụng trong thời gian đầu. Ví dụ khi bạn mới đáp máy bay xuống, bạn vẫn có một chiếc thẻ VISA, Mastercard để chi tiêu những khoản thanh toán của mình, thì đó gọi là một thẻ dự phòng. Ví dụ ba mẹ các bạn có thể chuyển tiền nhanh vào tài khoản thanh toán của các bạn ở Việt Nam và các bạn có thể sử dụng thẻ thanh toán phụ của cha mẹ ở Việt Nam để thanh toán cho một số chi tiêu mua sắm. Nhưng đây chỉ là hỗ trợ lúc đầu mà thôi. Khi bạn đến nơi, thông thường các bạn sẽ kiếm một ngân hàng ở nơi gần nhất ở quốc gia mà bạn du học để mở tài khoản để bạn có thể mở dễ dàng giao dịch ở trong nước đó, ví dụ nước Úc đi, khi đó bạn đã có một tài khoản để giao dịch khi bạn mua trong nước, hoặc bạn chi trả hóa đơn điện thoại và tài khoản đó gia đình các bạn có thể chuyển tiền du học vào đó. Bạn ở nước ngoài tôi chắc chắn rằng sự đa dạng cũng như sự phong phú của các thẻ VISA Mastercard ở nước ngoài rất là phong phú để cho các bạn tiện sử dụng. Để tối ưu hơn, thì hai ngân hàng mà tôi vừa nói ở trên, thì ngân hàng ở Việt Nam và ngân hàng tại quốc gia du học là cùng một hệ thống và có liên kết với nhau để người thân của bạn chuyển tiền dễ dàng hơn.

Và nếu như có bạn nào đang xem xét thì HSBC, như hồi này ông Pramoeth có chia sẻ thì có chi nhánh tại 35 quốc gia, thì bạn có thể sở hữu tài khoản Premier Next Gen tại HSBC Việt Nam và nó sẽ có giá trị trên toàn hệ thống HSBC trên thế giới. Với tài khoản này bạn có thể chuyển tiền du học miễn phí và dễ dàng. Và chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ mở cho bạn tài

khoản HSBC Premier ở Úc ở Mỹ, hay quốc gia nào bạn đi du học ngay cả trước khi bạn khởi hành, điều đó sẽ tiện hơn cho bạn khi bước đầu bạn đặt chân tại quốc gia đó.

Ngoài việc tài khoản ra, sau khi bạn chuẩn bị hết tất cả những công cụ về ngân hàng xong thì điều tiếp theo là bạn sẽ cần trang bị một kiến thức về tội phạm công nghệ, thì đây là một cái gọi là thuật ngữ mới, đây là trường hợp để tránh cho các bạn những trường hợp đáng tiếc như là bạn bị hack tài khoản hay là bạn bị chuyển tiền lừa đảo. Tại vì đối với một sinh viên khi ở nước ngoài, bạn sẽ cảm thấy mình không có được hỗ trợ tức thời, thì khi đó là bạn càng phải cẩn thận hơn trong việc bảo vệ tài khoản cũng như các thẻ của mình. Và ngoài ra về nhà ở thì chắc chắn tôi tin rằng các bạn đã có những kế hoạch như là có kí túc xá hoặc là chia sẻ nhà ở với bạn bè hoặc sau này mình cũng có những ý định phải tính là có muốn vay mua nhà ở hay không. Nếu như bạn cần đến các thông tin thì hãy tìm đến HSBC Premier thì chúng tôi có thể hỗ trợ. Và điểm lưu ý cuối cùng là tất cả các bạn nên có một danh sách những hỗ trợ khẩn cấp để mà mình có thể tiếp cận trong bất cứ lúc nào ví dụ như số của đại sứ quán hay số của ngân hàng, số hotline để mình báo những trường hợp mình cần hỗ trợ.

Thế thì trên đây là những chia sẻ của tôi trong những kinh nghiệm về quản lý tài chính. Tôi xin tóm gọn lại là bất cứ khi nào khi bạn cần một ngân hàng tài chính trong con đường du học của mình thì bạn có thể đến với HSBC Premier thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và chấp cánh ước mơ đó. Với cái tài khoản HSBC Premier này thì bạn được công nhận tại bất kỳ quốc gia nào có chi nhánh HSBC ở đó thì các em du học sinh ở đây cũng có đầy đủ quyền lợi Premier như cha mẹ và được hỗ trợ trên toàn cầu 24/7. Thì nếu các bạn cần hỗ trợ mở tài khoản quốc gia du học thì cứ liên hệ với HSBC Premier, chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ mở tài khoản ngay trước khi các bạn đi, bạn sẽ bớt đi những bỡ ngỡ ban đầu.

Để biết thêm về dịch vụ HSBC Premier thì tôi nghĩ các vị phụ huynh và các em có thể scan QR code để tìm hiểu thêm, và chúng tôi sẽ tư vấn thêm qua tổng đài của HSBC Premier hoặc giám đốc quan hệ khách hàng chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay. Và chúng tôi là ngân hàng quốc tế luôn đi đầu và hỗ trợ các kế hoạch và hoạch định du học của các bạn, chúng tôi thường tổ chức các hội thảo. Vào ngày 27/2 thì HSBC Premier và IDP và cùng đối tác nữa là SNA sẽ cùng tổ chức hội thảo “Chinh phục tinh hoa giáo dục toàn cầu” với những chia sẻ về thông tin du học Anh, Mỹ, Úc và ngoài ra cũng chia sẻ thêm về thông tin tài khoản Premier. Với những chia sẻ trên đây thì tôi hi vọng các bạn nắm được những điều để việc đi du học tiện lợi dễ

dàng hơn. Xin cảm ơn, phần trình bày của tôi đến đây là hết và xin nhường lời lại cho MC Mai Anh.